
Skólaráðsfundur	2.	fundur	vetrar	

12.12.2018	

Mættir:	Sigga	V.,	Ásta	Jóna,	Björk,	Berglind,	Sigga	Lára,	Fríða,	Fanney,	Sigurbjörg,	og	Eyrún	
ritar	fundargerð.		

	

• Fjárhagsáætlun	 Heiðarskóla	 –	 farið	 yfir	 stöðu.	 Samþykkt	 tímabundinn	 hækkun	 v.	
tækjakaupa.	

• Fjárhagsáætlun	Skýjaborgar	–	farið	yfir	stöðu.	Svipuð	staða	og	í	fyrra.	
• Erindi	frá	leikskólastjóra	–	umbætur	vegna	ytra	mats	–	sjá	viðhengi.		

o 1.	Næg	verkefni	sem	foreldrar	þurfa	að	sinna	þegar	líður	að	grunnskóla.	Gott	
að	 horfa	 í	 niðurstöður	 foreldra.	 Gott	 að	 kanna	 reglulega	 í	 foreldraviðtölum	
hvort	foreldrar	vilja	meira	samstarf.		

o 2.	Það	er	góð	hugmynd	að	koma	á	reglulegum	fræðslupóstum.	Vera	duglega	
að	 deila	 myndum	 inn	 á	 karellen.	 Tengja	 tölvupósta	 og	myndir	 saman	með	
skýringum	og/eða	setja	skýringar	inn	á	myndirnar.		

o 3.	Skólastjórnendur	auglýsa	eftir	 fulltrúa	 foreldra	 í	 skólaráð.	Ef	 fleiri	en	einn	
bjóða	sig	fram	er	haldin	kosning	meðal	allra	foreldra.	Ef	enginn	býður	sig	fram	
er	kosið	innan	stjórnan	foreldrafélags.		

• Starfsmannamál	–	Farið	yfir	starfsmannamál,	breytingar	og	langvarandi	veikindi.		
• Barnafjöldi	–	Farið	yfir	breytingar.		
• Starfið	framundan	í	Heiðarskóla	–	Sigga	Lára	fer	yfir	áframhaldandi	vinnu	með	Erindi.	

Fulltrúar	hitta	starfsmenn	og	foreldra	á	sitthvorum	fundinum.		
• Önnur	mál	–	frá	fulltrúa:	Það	bráðvantar	húsvörð	innanhúss!	Skólastjórnendur	segja	

frá	fundi	næstkomandi	föstudag	við	sveitarstjóra	þar	sem	húsvarðarmál	verða	rædd.		


